



# เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖



วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ทางเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับการประสานจาก  
อำเภอสันป่าตอง ขอความอนุเคราะห์ช่วยนำรถฉีดน้ำ  
มาทำความสะอาดบริเวณรอบห้องประชุมอำเภอ โดยมี  
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วย  
อำนวยความสะดวกฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณรอบ  
ห้องประชุมอำเภอสันป่าตอง เนื่องจากวันที่ ๖ มกราคม  
๒๕๖๖ จะมีการรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอ  
สันป่าตอง



วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสันป่าตองได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  
ขึ้นณ สนามกีฬา ๑๙ ไร่ เทศบาลตำบลสันป่าตองภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ- ชุมนุมกิจกรรมจากโรงเรียนและ  
หน่วยงานในอำเภอสันป่าตอง- การแสดงของเด็ก ๆจากศพด.เทศบาลตำบลสันป่าตองและโรงเรียนในอำเภอ  
สันป่าตอง- เล่นเกมส์พร้อมกิจกรรมต่างๆ- แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์- ขนมและของรางวัลตลอดงานบรรยากาศ  
ภายในงานเต็มไปด้วยความสุข และความสนุกสนาน พบกันใหม่วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๗



วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน“ไถ่กลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอดกวัน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น โดยมีศูนย์กลางการจัดการงาน ณ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ๕๕ จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) โดยในพิธีเปิดมี นายปรามิทธิ์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกร รวมผู้ร่วมงานในพื้นที่ ๕๖ จังหวัดทั้งสิ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย รวมถึงทางเทศบาลตำบลสันป่าตองได้เข้าร่วมโครงการ “ไถ่กลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอดกวัน” ปีงบประมาณ๒๕๖๖ ในครั้งนี้



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายเกษม ฤาพิณีจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี



**ข่าวประชาสัมพันธ์**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

**รับสมัครนักเรียน**  
ประจำปีการศึกษา 2566

สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง

**คุณสมบัติ**

1. เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2-3 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

**การรับสมัคร**

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)